

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖**
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ก่อนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้สอบบัญชี</p>	<p>ศูนย์การเงินได้จัดทำรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ (๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อเตรียมนำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้ศูนย์การเงินนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ในการนี้ ศูนย์การเงินได้สรุปสาระสำคัญจากรายงานดังกล่าวไว้ ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) สถานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) บทวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน และ ๓) บทวิเคราะห์งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ สอบทาน และให้ความเห็นรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ นี้ โดยหนึ่งในข้อสังเกตคือการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ส.ส.ท. มีอัตราผลตอบแทนในระดับที่ต่ำ ซึ่งควรมีการบริหารผลตอบแทนที่สอดคล้องเหมาะสม</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าการบริหารเงินลงทุนของ ส.ส.ท. รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ส.ส.ท. มีอัตราผลตอบแทนในระดับที่ต่ำ ฝ่ายบริหารควรเสนอขอปรับปรุงกรอบการลงทุนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตามเงินลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ๔.๒ ยังคงเป็นไปตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดว่าตราสารทางการเงินต้องเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ดังนั้น การเขียนเนื้อหาควรแสดงให้เห็นชัดเจนน่าให้เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>๑. อนุมัติให้นำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอขอปรับปรุงกรอบการลงทุนของ ส.ส.ท. และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ ส.ส.ท. ต่อคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>๒. การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา (วาระลับ)</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาเป็นการลับ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๓. ขอให้ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย	คณะกรรมการนโยบายรับทราบฝ่ายบริหารรายงานว่าเพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะขอให้ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อร่วมสังเกตการณ์และรับมติที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยขอเข้าร่วมประชุมภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจงานวาระเลือกตั้งในช่วงหลังเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๔. ประกาศ ส.ส.ท. เรื่อง โครงสร้างของ ส.ส.ท. และ โครงสร้างสำนัก/ศูนย์/ฝ่าย	คณะกรรมการนโยบายรับทราบรายงานจากฝ่ายบริหารเรื่องโครงสร้างของ ส.ส.ท. และ โครงสร้างสำนัก/ศูนย์/ฝ่าย มีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนชื่อและสถานะหน่วยงานใหม่โดยสรุปคือ ๑) ยุบฝ่ายยุทธศาสตร์เนื้อหา ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ และฝ่ายเลขานุการ และ ๒) ให้มี ฝ่าย หน่วยงาน และกลุ่มงาน เพิ่มขึ้นได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและผู้บริหาร, หน่วยงานบริหาร ALTV, หน่วยงานบริหาร VIPA และกลุ่มงาน Thai PBS Next คณะกรรมการนโยบาย มีความห่วงใยในภาระงานของผู้อำนวยความสะดวกบริหารจัดการรับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญจำนวนมาก
๕. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ นโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	เลื่อนพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๖. รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	เลื่อนพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) รายงานผังรายการช่อง Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ มีรายการใหม่เพิ่มขึ้น ๑๑ รายการ ๒) รายงานผังรายการช่อง ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ มีรายการใหม่เพิ่มขึ้น ๑ รายการ ๓) รายงานการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ๒๕๖๖ ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอเนื้อหารายการ การนำเสนอข่าว และให้เกิดการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้วย